



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ  
และกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะและกำหนดวิธีการเลือกสรรวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งวิชาการขนส่ง ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ให้มาติดต่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ นั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ จำนวนทั้งหมด ๗ ราย และมีจำนวน ๒ ราย ที่นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินถูกต้องตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วผู้สมัครสอบที่ได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นถูกต้องครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ (เพิ่มเติม)

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ - สกุล

๖๑

น.ส.ชฎาภา สุขรักษา

๑๕๕

น.ส.มนต์ธิดา ดวงปากดี

๑๘๔

นายเสนีย์ กลางนอก

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ โดยวิธีสอบ  
สัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ดังนี้

ตำแหน่งและวิชาสอบ	วันที่สอบ	เวลาสอบ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/ สมรรถนะคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การ ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัคร เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่ จำเป็นสำหรับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์	วันอาทิตย์ ๑๘ ก.ค. ๖๔	๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.	๖๑ , ๑๕๕ , ๑๘๔	ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๑

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้น สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการประเมิน ก.พ.มได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายประสิทธิ์ กล้าทำ)

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหา  
และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ